



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
เรื่อง กำหนดมาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ในวันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ จึงกำหนดมาตรการในการสอบแข่งขันฯ เพื่อประกาศให้ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ และบุคคลทั่วไป ได้ทราบและถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส
รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจกหรือกระบวนกร
อื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบโดยเด็ดขาด

๒. ให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
ทุกคน วางตัวเป็นกลาง และช่วยทางราชการสอดส่อง ดูแล ควบคุม กำกับ บุคลากรทุกคน ให้มีพฤติกรรม
ที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ

๓. ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกคน
ในการควบคุม กำกับ ดูแลผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้มาตรการบรรลุดังกล่าวประสพผลตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๔. อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ โดยแอบอ้างว่าตนเองเป็นคนสนิท ใกล้ชิดหรือเป็นญาติ
กับผู้อำนวยการ หรือผู้ใหญ่ในวงการศึกษ หรือวงราชการ หรือกรรมการดำเนินการสอบ สามารถจะช่วยให้
ผู้สมัครสอบได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น อ้างว่าจะสามารถนำข้อสอบมาให้ศึกษาดูก่อนสอบได้ และเรียกร้องเอาทรัพย์สิน
จากผู้สมัครที่หลงเชื่อ พฤติกรรมหลอกลวงเหล่านี้มีเกิดขึ้นเสมอที่เรามักเรียกว่า “ตกเบ็ด” เมื่อสอบได้ตามที่ได้
ตกลงไว้ก็จะเกิดความยุ่งยากวุ่นวาย ซึ่งต้องตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และกรรมการสอบสวน ทางวินัย
ตามมา

๕. หากมีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้แจ้ง

๕.๑ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๘๙ ๗๕๕๑

๕.๒ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๓๑๘ , ๐ ๔๔๘๑ ๓๖๑๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิวัฒน์ แก้วเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๓๙๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดรูปแบบและวิธีการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข มาเพื่อทราบและดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
๒. สอดส่อง กำกับ ดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ
๓. กำหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม บุคคลที่มีพฤติการณ์กรณีดังกล่าว และมีให้แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบ

อนึ่ง หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต ให้รายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐ - ๒ หรือรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด่วนที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐ - ๒